

Bảo đảm an toàn hạ du khi hồ chứa thủy điện Hòa Bình xả lũ

Để bảo đảm an toàn công trình hạ du khi hồ chứa thủy điện Hòa Bình xả lũ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp, đặc biệt là vào ban đêm...; lên phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đề điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu.



Người nuôi cá lồng trên sông ở xã Vũ Bình (Kiến Xương) kiểm tra, vệ sinh lồng nuôi cá.

Vũ Hòa (Kiến Xương) là xã duyên giang có 1,4km đề chính và 1,48km đề bồi, giáp ranh với các xã Vũ Bình (Kiến Xương) và Vũ Văn (Vũ Thư). Khu vực ngoài đề chính có diện tích 30,5ha, có 16 hộ gia đình với 61 nhân khẩu đang sinh sống. Tháng 9/2017, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và hồ Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy khiến mực nước trên các sông dâng cao đã làm tràn bờ bao gây ngập cục bộ một số diện tích nuôi trồng thủy sản và hoa màu nằm ngoài đề chính thuộc xã Vũ Hòa. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên, huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, toàn bộ số thủy sản của người dân đang trong thời gian chuẩn bị cho thu hoạch bị mất trắng, một số diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết: Để bảo đảm an toàn khi các nhà máy thủy điện xả lũ, xã Vũ Hòa chủ động theo dõi, nắm tình hình, cập nhật thông tin cho nhân dân qua hệ thống đài truyền thanh xã để nhân dân chủ động ứng phó.

Đối với những hộ sinh sống ngoài đề chính, địa phương đã cử cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp tuyên truyền, ký cam kết di dời và có phương án bảo vệ người, tài sản, vật nuôi. Khi có tin cảnh báo lũ do các nhà máy thủy điện xả lũ, UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận canh gác đề, điếm theo dõi mực nước lên, xuống của sông Cù Là để có phương án ứng phó khẩn cấp. Bên cạnh đó, địa phương cũng thường xuyên kiểm tra lại các vị trí đề bồi có nguy cơ vỡ, sạt lở, rò rỉ nước để lên kế hoạch khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Mặc dù cơn bão số 10 năm 2017 đã qua được gần 3 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân xóm 5, xã Vũ Hòa vẫn không khỏi xót xa. Ông Phạm Văn Lương cho biết: Trước thông tin về bão số 10, gia đình tôi đã chủ động chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc, di dời người, tài sản và trong đề chính. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và hồ Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy đã khiến khu vực chăn nuôi của gia đình rộng gần 5 mẫu bị chìm sâu trong nước. Mặc dù gia đình đã thuê hàng trăm mét lưới để vây xung quanh các ao nuôi nhưng do mực nước dâng cao đến gần 1m đã

kiến toàn bộ vật nuôi như ba ba, ốc nhồi, chạch, tôm, cá trắm cỏ đã bị dòng nước cuốn trôi. Rút kinh nghiệm từ đó, những năm sau gia đình ông Lương đã tính toán thời gian thả con giống phù hợp, đến trước tháng 7 sẽ được thu hoạch. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng đầu tư kinh phí gia cố lại hệ thống bờ bao, đổ thêm cột bê tông và vây lưới thép B40 toàn bộ khu vực ao để bảo vệ vật nuôi. Là người dân đang sinh sống ngoài đề chính, ông Lương mong các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về việc vận hành, điều tiết xả lũ của hồ chứa để người dân khu vực hạ du, ven sông chủ động, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An (Hưng Hà), hiện trên địa bàn xã có 1 hộ nuôi cá lồng trên sông với 20 lồng cá các loại. Để bảo đảm an toàn cho các lồng nuôi cá, trước mùa mưa bão, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân di chuyển lồng nuôi cá vào những vị trí khuất gió, an toàn, tránh cản trở giao thông đường thủy. Chủ động thu hoạch những loại cá đã đạt kích cỡ thương phẩm. Bên cạnh đó, địa

phương thường xuyên quán triệt đến cán bộ, nhân dân nắm vững phương châm "4 tại chỗ" để chủ động phòng tránh, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra...

Trước đó, để chủ động ứng phó trước tác động tới hạ du khi xả lũ hồ chứa, đề phòng mưa lớn trên lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình và trường hợp phải mở các cửa xả khẩn cấp (kể cả vào ban đêm), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tuyên truyền về thời gian mùa lũ, từ 15/6 - 15/9 về việc vận hành điều tiết xả lũ của hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực hạ du, ven sông; rà soát, hướng dẫn phương án bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ gồm hệ thống đề điều, đề bồi, vùng bãi sông có nguy cơ sạt lở cao, công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven biển, khu vực bờ đầm ven sông, ven cửa sông, các phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh khai thác trên bãi sông. Chỉ đạo rà soát, lên phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đề điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu. Tiếp tục giải tỏa các bến bãi trái phép gây cản trở dòng chảy trên lòng sông, bãi sông. Phối hợp với các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tuyên truyền, phổ biến ngăn chặn người dân, khách du lịch câu cá, vớt củi khu vực lòng sông, bãi sông khi xả lũ để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động neo đậu tàu thuyền, di chuyển máy móc, vật tư, hàng hóa, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp khi hồ chứa xả lũ.

PHẠM HƯNG

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Xuất ngũ trở về địa phương năm 1985, CCB Trần Hữu Thuận, thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức (Hưng Hà) nhiều năm liền là điển hình phát triển kinh tế của địa phương. Ông đã đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng chuồng trại nuôi bò, ao nuôi các loại cá truyền thống, trồng cây ăn quả như bưởi, nhãn. CCB Trần Hữu Thuận cho biết: Thu nhập lớn nhất của gia đình là từ chăn nuôi hơn 10 con bò thịt, bò sinh sản. Tôi đã thiết kế chuồng nuôi khép kín, xây dựng bể để chứa chất thải, tái sử dụng nguồn chất thải để cải tạo đất giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Từ đầu năm đến nay, tôi dùng chế phẩm vi sinh kết hợp với chăn nuôi bằng đệm lót sinh học nên đã hạn chế được mùi hôi từ chăn nuôi bò thịt. Trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 350 triệu đồng.

Tại xã Mỹ Lộc (Thái Thụy), CCB Lưu Tiến Độ đang nuôi 34 con trâu, bò sinh sản. Chăn nuôi với số lượng lớn nên ông Độ mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho ông thuê thêm đất để quy hoạch chuồng trại, vùng chuyên trồng cỏ cho trâu, bò. CCB Lưu Tiến Độ cho biết: Trâu, bò sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao, tốn ít chi phí thức ăn và đặc biệt là ít bị bệnh dịch nên những năm qua tôi dành hết tâm huyết để phát triển đàn trâu, bò của gia đình. Sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu về hơn 250 triệu đồng/năm. Tôi mong các cấp hội CCB sẽ tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyển giao kỹ

Chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết



Trang trại nuôi bò sinh sản, bò thịt của cựu chiến binh Vũ Đình Trường, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) cho thu nhập hơn 350 triệu đồng/năm.



Mô hình chăn nuôi tổng hợp của cựu chiến binh Trần Hữu Thuận, thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho thu nhập hơn 350 triệu đồng/năm.

thuật chăn nuôi trâu, bò để hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nuôi trâu, bò thương phẩm. Còn CCB Trần Đăng Khoa, thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải (Tiền Hải) chia sẻ: Hiện nay, thu nhập chủ yếu của gia đình tôi là từ đàn bò (khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm). Những mô

hình như của gia đình tôi đa phần là tự sản xuất và tự tìm đầu ra, giá cả phụ thuộc nhiều vào thương lái. Vì thế, tôi mong các cấp hội CCB phối hợp với ngành chức năng xây dựng mô hình liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho hội viên.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ



đem lại mà còn giúp đỡ hội viên về vốn, giống, đầu ra cho người chăn nuôi, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà



tiếp tục nhân rộng và tạo điều kiện để hội viên vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo hướng an toàn sinh học và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo được hội viên CCB huyện Hưng Hà hưởng ứng rất tích cực. Toàn huyện hiện có 425 gia đình hội viên chăn nuôi gần 1.000 con trâu, bò. Đã có những hội viên mạnh dạn đầu tư chuồng trại trị giá hàng trăm triệu đồng tổ chức chăn nuôi quy mô, bài bản. Thời gian tới chúng tôi

TIẾN DAT

Bên cạnh một số xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND huyện về việc rà soát, tháo dỡ, chấm dứt tình trạng dùng điện bẫy chuột tại các cánh đồng, nhiều địa phương vẫn còn cả nể, thiếu kiên quyết. Việc xử lý dứt điểm tình trạng dùng điện bẫy chuột tại Quỳnh Phụ nếu không làm quyết liệt chắc chắn khó thành công.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xảy ra một số vụ tai nạn chết người do việc dùng điện bẫy chuột. Khoảng 3 giờ ngày 11/4, ông N.X.K, sinh năm 1974, trú tại thôn Lang Duyên, xã Châu Sơn kiểm tra dây điện bẫy chuột ở ruộng của gia đình thì bị điện giật. Đến khoảng 6 giờ, bà Đ.T.H (vợ ông K) phát hiện chồng mình đã tử vong tại ruộng. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/7, người dân phát hiện ông B.V.S, sinh năm 1959, trú tại thôn Đồng Kỳ, xã Đông Hải chết tại ruộng lúa của gia đình. Bị chuột cắn phá, ông S đã tự kéo điện 220V từ cột điện lưới gần khu vực vườn của gia đình giăng xung quanh

XỬ LÝ TÌNH TRẠNG DÙNG ĐIỆN BẪY CHUỘT Ở QUỲNH PHỤ KHÔNG QUYẾT LIỆT, KHÓ THÀNH CÔNG

vong tại chỗ. Tất cả các vụ việc đã được cơ quan chức năng huyện và tỉnh phối hợp cùng chính quyền các xã, thị trấn xử lý theo đúng định của pháp luật.

Trước tình trạng vi phạm pháp luật của người dân khi sử dụng điện, xung điện để bẫy chuột bảo vệ sản xuất, trong chuyến kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại hai xã An Lễ, Đông Hải, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu UBND huyện Quỳnh Phụ tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nghiêm cấm việc dùng điện, xung điện để bẫy chuột dưới mọi hình thức. UBND huyện, Công an huyện đã liên tiếp có các công văn chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra,

phòng ngừa, chấm dứt tình trạng người dân dùng điện bẫy chuột. Gần đây nhất, trong Công văn số 782 ra ngày 11/8, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã, thị trấn thành lập ngay tổ công tác do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố rà soát, tháo dỡ ngay toàn bộ hệ thống điện bẫy chuột của người dân trên địa bàn quản lý.

Ngày sau khi có công văn chỉ đạo của huyện, nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền, rà soát, tháo dỡ hệ thống điện bẫy chuột trên địa bàn. Ông Phạm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Bài cho biết: Việc nghiêm cấm sử dụng điện đánh bẫy, diệt chuột bảo vệ sản xuất luôn được thị trấn tuyên truyền rộng rãi tới người dân. Bên

cạnh việc phân lớn người dân nghiêm chỉnh chấp hành vẫn còn một số hộ lên lút vi phạm. Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên địa bàn, lãnh đạo thị trấn đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố đồng loạt thông báo, kiểm tra, rà soát và tháo dỡ, thu giữ hơn 10 bẫy điện đánh chuột trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra tránh để tái diễn những vụ việc tương tự.

Theo quan sát, đến chiều ngày 16/8, tức là sau thời hạn 4 ngày các địa phương phải hoàn thành rà soát, tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện bẫy chuột trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ, hệ thống điện bẫy chuột vẫn xuất hiện trên các cánh đồng, trên mặt

nước kênh thủy lợi, cạnh các tỉnh lộ, huyện lộ... có nhiều người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân như Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Đông Hải... Đặc biệt, tại đoạn tỉnh lộ 396B qua cánh đồng thôn Dụ Đại 2, xã Đông Hải hệ thống bẫy điện diệt chuột với cọc tre, dây dẫn trần vẫn còn nguyên, đèn cảnh

báo bầy vẫn sáng đỏ tại khu ruộng ngay sát đường giao thông. Trong điều kiện trời mưa ẩm, tai nạn chắc chắn khó tránh khỏi nếu người dân vô ý đi vào khu vực này. Trong khi đó, tại xã Đông Hải, chỉ hơn 1 tháng trước đã có người chết do việc dùng điện bẫy chuột.

Trước thực tế trên, chính quyền và các cơ quan chức

năng huyện Quỳnh Phụ cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành quy định, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi", qua đó mới có thể xóa bỏ dứt điểm tình trạng dùng điện bẫy chuột, không để tái diễn những tai nạn thương tâm.

TRINH CƯỜNG



Hệ thống bẫy chuột bằng điện trên cánh đồng thôn Dụ Đại 2, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) cảnh tỉnh lộ 396B vẫn sáng đèn vào chiều ngày 16/8/2020.